

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 7

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.*

Thực hiện Thông báo Số: 22 /TB-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện. Về việc giao nhiệm vụ cho các Ban, các tổ đại biểu báo cáo trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XV.

Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo công tác giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2023. Cụ thể trong 6 tháng cuối năm Ban pháp chế đã tổ chức giám sát 01 cuộc đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Nội dung giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND trên địa bàn huyện năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

Qua giám sát Ban pháp chế nhận xét đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện như sau:

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP**

**1. Công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự**

*1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố*

- VKSND huyện đã xác định đây là khâu công tác đột phá và trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hướng dẫn về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của liên ngành trung ương nhằm nâng cao toàn diện hiệu quả công tác thụ lý giải quyết và kiểm sát việc thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm xảy ra tại địa phương. Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, VKSND huyện đã kiểm sát 49 tin báo, đã giải quyết 43 tin (đạt 93,5%), còn lại 06 tin đang trong thời hạn xử lý.

- Qua công tác kiểm sát, VKSND huyện đã ban hành 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; trong đó yêu cầu Cơ quan điều tra huyện (CQĐT) 01 kiến nghị, 01 kiến nghị đối với Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kon Rẫy nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ.

*1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự*

- VKSND huyện đã kiểm sát điều tra 35 vụ/35 bị can. CQĐT đã kết thúc điều tra, xử lý, giải quyết 31 vụ/33 bị can (đạt tỷ lệ 88,5%); đình chỉ điều tra

02 vụ/0 bị can (lý do: người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố; người thực hiện hành vi phạm tội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự) đề nghị truy tố 25 vụ/32 bị can, tạm đình chỉ 03 vụ/0 bị can do hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác minh được bị can. Hiện còn đang điều tra 04 vụ/02 bị can đang trong hạn luật định. Qua kiểm sát, VKSND phát hiện một số vi phạm trong hoạt động điều tra như: Một số vụ án lấy lời khai của người tham gia tố tụng trong vụ án, điều tra viên chưa giải thích quyền, nghĩa vụ cũng như chưa ghi tư cách tham gia tố tụng của họ vào biên bản ghi lời khai VKSND huyện đã ban hành kiến nghị, yêu cầu CQĐT khắc phục các vi phạm.

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: VKSND huyện đã xử lý 25 vụ/32 bị can; đã giải quyết và truy tố 25 vụ/32 bị can.

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:

+ Tòa án nhân dân (TAND) huyện thụ lý 28 vụ/38 bị cáo. Tòa án đã xét xử 26 vụ/36 bị cáo; đình chỉ xét xử 01 vụ/01 bị cáo (lý do: người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết); chưa xét xử 01 vụ/01 bị cáo, các quan điểm giải quyết của Hội đồng xét xử đều phù hợp với mức án mà Viện kiểm sát đề nghị.

### *1.3. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự*

- Về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam:

+ Thụ lý kiểm sát tạm giữ 26 người, đã giải quyết 24 người, trong đó: chuyển tạm giam tại công an tỉnh để xét xử phúc thẩm 02 người, chuyển chấp hành án 20 người, Hội đồng xét xử trả tự do 01 người vì thời hạn tù bằng thời hạn tạm giam, trả tự do 01 người do có quyết định đình chỉ, chết 01 người, còn lại 01 người. Trong kỳ VKS đã kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ 05 lần, qua kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm<sup>1</sup> VKS đã ban hành 04 kết luận có kiến nghị

- Về công tác kiểm sát thi hành án hình sự: VKSND huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án dân sự (THAHS) – Công an huyện Kon Rẫy, Tòa án nhân dân huyện và một số UBND cấp xã. Qua công tác kiểm sát Đơn vị đã ban hành 06 kết luận trong đó có 03 kết luận có kiến nghị yêu cầu ( UBND xã Đắc Tờ Re và UBND xã Tân Lập) khắc phục, sửa chữa những vi phạm đã nêu và đã được chấp nhận, ban hành 01 kết luận có kiến nghị yêu cầu Cơ quan THAHS – Công an huyện Kon Rẫy khắc phục, sửa chữa vi phạm<sup>2</sup>, đối với Tòa án nhân dân huyện Qua kiểm sát Quyết định hoãn thi hành án phạt tù số 295/2022/THAHS –QĐ đơn vị đã có văn bản<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Một số hồ sơ tạm giam chưa lập biên bản giao nhận người khi tiến hành trích xuất người bị tạm giam ra ngoài khu vực cơ sở giam giữ; 03 người bị tạm giam, Nhà tạm giữ - Công an huyện Kon Rẫy chưa tiến hành kiểm tra đồ vật, tư trang mang theo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trước khi đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam; 02 buồng tạm giam còn tạm giam chung 03 người trong 01 buồng là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật về diện tích giam, giữ; Việc cấp phát bàn chải đánh răng, khăn lau mặt cho 02 bị can bị tạm giam còn chậm; tại thời điểm kiểm sát không có sổ theo dõi tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Nhà tạm giữ chưa bố trí hòm thư góp ý trong khu vực nhà tạm giữ để người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thi hành án và thân nhân của họ thực hiện quyền góp ý, khiếu nại, tố cáo của mình.

<sup>2</sup> hồ sơ hoãn chấp hành án phạt tù của Đinh Thị Thùy không có báo cáo kiểm kê, điểm danh, điểm diện hàng quý của Công an cấp xã; Hồ sơ phạm nhân Nguyễn Thanh Hiền bia hồ sơ không đúng mẫu theo quy định

<sup>3</sup> Qua nghiên cứu hồ sơ nhận thấy hồ sơ hoãn thi hành án phạt tù của Hoàng Văn Linh chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng Tòa án huyện Kon Rẫy vẫn cho Hoàng Văn Linh được hoãn thi hành án phạt tù. Ngày 15/11/2022, đơn vị đã có công văn số 564/CV-VKS báo cáo Lãnh đạo VKS tỉnh Kon Tum, Phòng 8 – Viện KSND tỉnh Kon Tum đề nghị Viện kiểm sát tỉnh kháng nghị đối với Quyết định hoãn hình phạt tù số 295/2022/THAHS-QĐ của TAND huyện

## **2. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS), kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật**

*- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính*

VKS đã kiểm sát 100% quyết định về THADS nhận được (đạt 100%); tổng số phải thi hành là 392 việc/19.415.646.000 đồng, đã kết thúc thi hành án 291 việc/6.532.063.000 đồng. Qua công tác kiểm sát, VKSND đã phát hiện nhiều dạng vi phạm của Cơ quan THADS: Đơn vị đã ban hành 02 kiến nghị, 02 kết luận có kiến nghị về trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự và 01 kết luận trực tiếp kiểm sát có kiến nghị Chi cục thi hành án dân sự huyện khắc phục, sửa chữa các vi phạm nêu trên và đã được chấp nhận đối với 05 kiến nghị này. Qua trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, đơn vị đã phát hiện có 10 Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân huyện vi phạm thời gian chuyển giao Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Chi cục thi hành án dân sự. VKS đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm nêu trên và đã được Tòa án chấp nhận.

*- Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật*

VKS đã Kiểm sát 100% việc giải quyết các vụ, việc dân sự (DS), hôn nhân và gia đình (HNGĐ), Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc DS và HNGĐ của Tòa án nhân dân huyện Kon Rẫy đã phát hiện một số vi phạm như: Chậm gửi quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án DS; chậm gửi quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; chậm gửi quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự cho Viện kiểm sát. Đơn vị đã ban hành 02 kiến nghị yêu cầu Tòa án chấn chỉnh, khắc phục vi phạm nói trên và đã được chấp nhận

## **3. Kết quả việc thực hiện các nội dung kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKSND huyện**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, VKSND huyện tiến hành kiểm sát và đã kịp thời phát hiện những sai phạm thiếu sót của các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan trên địa bàn huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị và yêu cầu khắc phục. Các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của VKSND ban hành được các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan trên địa bàn huyện tiếp thu khắc phục.

## **4. Công tác phối hợp với Công an, Tòa án, Cơ quan thi hành án, Thanh tra, các cơ quan nhà nước khác, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận để phòng, chống tội phạm**

*- Công tác phối hợp giữa VKSND huyện với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan khác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng và quan tâm thực hiện tốt, cụ thể: Đã phối hợp chặt chẽ với Các cơ quan Công an, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Hạt Kiểm lâm và*

UBMTTQ Việt Nam huyện kịp thời giải quyết nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến, phối hợp với UBMTTQVN giám sát, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện và thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS và UBND các xã thị trấn. Qua đó VKSND huyện đã phát hiện một số vi phạm của nhà tạm giữ Công an huyện, một số vi phạm của UBND các xã VKSND huyện đã ban hành 04 kiến nghị trong kết luận yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện khắc phục vi phạm. Ban hành 04 kết luận có kiến nghị yêu cầu UBND xã, thị trấn và Cơ quan THAHS – Công an huyện Kon Rẫy khắc phục vi phạm...

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỔ VÀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP**

### **1. Những kết quả đã đạt được**

Trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời của tập thể lãnh đạo VKSND huyện cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, làm việc với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, VKSND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể.

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện; chức năng công tố ngày càng được thể hiện rõ hơn; chất lượng các khâu công tác của năm sau được nâng lên rõ rệt so với năm trước. Đáng chú ý là Kiểm sát 100 % số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà các cơ quan chức năng tiếp nhận, thụ lý, giải quyết; Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra đối với 100% số vụ án thụ lý kiểm sát. Bảo đảm các quyết định phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng pháp luật, tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%. Không để xảy ra trường hợp nào oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; Không có bị can, bị cáo nào phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội; Không có vụ án nào trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát, cũng như không có vụ án hình sự, dân sự nào bị Tòa án cấp trên hủy, sửa án; Truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đối với 100% số vụ án, bị can đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố; Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 93,5%; Tỷ lệ giải quyết án tại Viện kiểm sát đạt 100%. Kiểm sát 100% bản án, quyết định giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án; kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của các cơ quan hữu quan; Việc thi hành án dân sự được kiểm sát chặt chẽ. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả cao, đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp và ban hành kiến nghị khắc phục. Các kiến nghị của VKSND bảo đảm có căn cứ và đúng pháp luật.

### **2. Những tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của VKSND huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Chậm phúc tra một số kiến nghị trong hoạt động kiểm sát trực tiếp
- Chưa tổ chức được các hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp huyện.

### **III. NGUYÊN NHÂN**

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu sau:  
Trong kỳ giám sát, đơn vị có nhiều cán bộ kiểm sát đi học và thay đổi vị trí công tác.

### **IV. KIẾN NGHỊ**

#### **1. Đối với VKSND huyện**

- Đoàn giám sát đề nghị VKSND huyện thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; công tác khởi tố, điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra; công tác tạm giam, tạm giữ.
  - Phối hợp với TAND huyện tăng cường hơn nữa trong công tác đưa các vụ án ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

#### **2. Đối với các cơ quan TAND, Công an, THADS huyện**

Qua công tác kiểm sát, VKSND đã phát hiện những sai sót của các cơ quan tiến hành tố tụng. Đề nghị các cơ quan TAND, Công an, THADS huyện, rút kinh nghiệm, có giải pháp hợp lý, tránh để những sai sót tương tự xảy ra trong thời gian tới và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị của VKSND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2023 của Ban pháp chế HĐND huyện. Chuyên đề công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND huyện Kon Rẫy năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

Ban Pháp chế báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 7 xem xét./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐND huyện (bc);
- Lưu: BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**  
**TM. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Sánh**